



ประกาศ สทสรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
เรื่อง ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
เป็น ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561

-----

ตามที่ สทสรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 20 ของระเบียบสทสรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2548 จึงประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ดังนี้

**ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ได้แก่**

หมายเลข 1 นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์ ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง

**ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 คน ได้แก่**

หมายเลข 1	นายชำนาญ	วัฒนศิริ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลข 2	นางสาวอรษา	โพธิ์ทอง	ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
หมายเลข 3	นายรักษัพล	วงษ์ม่วง	พัฒนาการจังหวัดระนอง (เกษียณ 30 ก.ย. 2560)
หมายเลข 4	นายไพบูลย์	ตั้งมีลาก	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลข 5	นายบุญเอื้อ	โพชนุกูล	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 6	นายพิสันต์	ประทานชวโน	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 7	นายวรรงค์	แสงเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง
หมายเลข 8	นายสุรียา	บุญเรืองยศศิริ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
หมายเลข 9	นายจำเริญ	แหวนเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หมายเลข 10	นายมนตรี	ประกอบศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลข 11	นายวิชล	มนัสเอื้อศิริ	ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง
หมายเลข 12	นายสุภัทร	ขจรมาศบุษย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จังหวัดชุมพร
หมายเลข 13	นายดุสิต	องอาจ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดวันนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการ  
ดำเนินการสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน เวลา 9.30 น.  
และจะนำผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 เพื่อเลือกตั้งเป็น  
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

  
(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษิณนท์)

ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด